

THÀNH PHỐ Sẵn sàng ứng phó với mưa bão

Theo dự báo, năm 2022 thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường. Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão, thành phố Thái Bình tập trung chuẩn bị các phương án cụ thể theo phương châm "4 tại chỗ".



Thi công mặt đê tả sông Trà Lý đoạn qua phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

Xã Vũ Đông có gần 5km đê hữu Trà Lý với nhiều điểm kè xung yếu, hàng năm chịu tác động trực tiếp của thiên tai, bão, lụt. Ông Nguyễn Thế Huyền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay từ đầu tháng 5, UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên

địa bàn nhằm mục đích nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng và sẵn sàng ứng phó kịp thời với bão lũ, bảo vệ an toàn tính mạng con người, các công trình phúc lợi, tài sản, hoa màu của nhân dân. Yêu cầu đặt ra là quán triệt đầy đủ và sâu sắc phương châm "4 tại chỗ". Đến nay, xã đã thành lập đội xung

kích 70 người, tiếp vận 120 người, giao thông hòa tốc 3 người, y tế cứu thương 3 người, lực lượng cứu hộ 175 người; chuẩn bị 1.000 cây tre đánh dấu, 5.000 bao tải, 5.000m² bạt dứa, 50 xe thô, xích lô, xe rùa, 2 xe tải, máy phát điện và loa cầm tay, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng và chuẩn bị đầy

đủ vật tư, phương tiện dự phòng trong nhân dân.

Là trưởng điểm có kinh nghiệm lâu năm trong công tác bảo đảm an toàn đê điều, ông Đặng Tiến Đạt, trưởng điểm canh gác số 1, thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông cho biết: Với đặc điểm xã có tuyến đê dài và có kè xung yếu, do đó, bước vào mùa mưa bão đội canh gác nước thực hiện thu vệ sinh các điểm gác nước, phát quang hành lang đê, kê khẩu hiệu 3 trạm gác nước. Phối hợp Hạt Quản lý đê thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các bến bãi tập kết vật liệu, các trường hợp vi phạm hành lang đê điều. Chủ động vật tư dự phòng theo chỉ tiêu giao. Nhờ chuẩn bị tốt nên những năm qua công tác đê điều trước, trong và sau mùa mưa bão trên địa bàn đều an toàn.

Phường Hoàng Diệu là một trong những địa bàn xung yếu với tuyến đê dài 5,6km. Để chủ động trước mùa mưa bão năm nay, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và hoa màu, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phường đã kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm tính thống nhất. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống thiên tai xảy ra. Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Thị Huyền cho biết: Các việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức phát quang cây cối lấn chiếm

hành lang an toàn giao thông, lưới điện, phương tiện cứu chữa bị các điều kiện phòng, chống lụt, bão, nhất là tại các công trình đê, kè, cống; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kè Sa Lung dài 1,2km, kè mái đê và cứng hóa mặt đê sông Trà Lý qua địa bàn phường. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cần thiết phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão như áo phao, phao cứu sinh, máy phát điện, xe tải và các phương tiện cần thiết khác, sẵn sàng ứng phó với bão lũ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thành phố luôn xác định và coi công tác phòng là chính, chống phải tích cực ngay từ giờ đầu, ngày đầu. Đến nay, thành phố đã hoàn thành các công trình xử lý cấp bách một số tuyến kè sạt lở và cứng hóa mặt đê tại những điểm xung yếu thuộc tuyến đê tả, hữu Trà Lý đoạn qua thành phố; hoàn thành kiểm tra, tu bổ, sửa chữa 27 trạm bơm và 40 cống nội đồng các loại. Đồng thời, đang triển khai thi công công trình kè chỉnh trang mái đê, cứng hóa mặt đê tại một số đoạn thuộc tuyến đê tả Trà Lý. Cùng với đó, thành phố tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai cho người dân; tổ chức lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

MINH NGUYỆT

Kỹ năng ứng phó với thiên tai, bão lũ

Trong mùa mưa bão, lũ, người dân phải di dời với rất nhiều tai nạn rủi ro và các bệnh dịch. Vì vậy, để bảo toàn tính mạng, tài sản, mọi người cần trang bị những kỹ năng để xử trí đúng và phòng tránh tai nạn thương tích hay gặp.

TRƯỚC BÃO



TRONG BÃO



SAU BÃO



Nguồn: Tổng cục Phòng chống Thiên tai

TÂY ĐÔ

Lúa còn trên đồng, dưa đã lên xanh

Thời điểm này, khi những ruộng lúa trĩu bông mới ngả sang màu vàng thì nông dân xã Tây Đô (Hưng Hà) đã rẽ lúa đặt bầu trồng dưa lê. Nhiều năm nay, dưa lê đã trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao của bà con.



Nông dân xã Tây Đô thu hoạch lúa xuân, dưa lê đã lên xanh.

Trong khi tại các địa phương, lúa xuân mới ở giai đoạn chắc xanh thì tại xã Tây Đô, nhiều diện tích lúa đã được nông dân rẽ lúa đặt bầu. Có mặt tại cánh đồng thôn Duyên Trường, lẩn khuất dưới những khóm lúa vàng óng là những bầu dưa lê đã bén rễ, thấp thoáng ra hoa. Với kinh nghiệm trên 20 năm trồng dưa lê, ông Nguyễn Minh Chính, thôn Duyên Trường cho biết: Vì ảnh hưởng của trận mưa vừa qua nên dưa lê năm nay trồng muộn hơn mọi năm. Nếu thời tiết cứ nắng như thế này, dự kiến năm nay dưa lê tiếp tục được mùa. Dưa lê rất dễ trồng, gia đình tôi thường đặt bầu khi lúa còn chắc xanh, đến lúc lúa được thu hoạch thì dưa lê đã ngoi ngon. Trồng dưa lê có hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cấy lúa. Như vụ hè năm 2021, gia đình tôi thu được

50 - 60 triệu đồng. Năm nay tôi tiếp tục trồng 8 sào dưa lê. Hiện dưa đã phát triển tốt, chúng tôi đang tập trung chăm sóc để dưa ra hoa đậu quả. Cũng giống như ông Chính, năm nay gia đình ông Nguyễn Hữu Mai, thôn Duyên Trường gieo trồng trên một mẫu dưa lê. Từ cuối tháng 5, gia đình ông đã rẽ lúa đặt bầu để kịp tiến độ. Ông Mai cho hay: Trồng dưa lê hiệu quả rất cao, một sào chúng tôi thu hoạch được 1 tấn quả mà thương lái đến tận ruộng thu mua với giá 10.000 đồng/kg. Trong 2 tháng chúng tôi thu lãi 60 - 70 triệu đồng. Năm nay, dù đầu mùa thời tiết không thuận nhưng đến thời điểm này chúng tôi cơ bản yên tâm và tập trung chăm sóc cho dưa nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay, thôn Duyên Trường đã gieo trồng được 100 mẫu dưa lê. Mặc dù là

trồng luân canh nhưng đã giúp người dân có lãi hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng tùy theo diện tích và kỹ thuật canh tác. Ông Trần Duy Hưng, Trưởng thôn Duyên Trường khẳng định: Đã thành thông lệ, khi lúa xuân chuẩn bị được thu hoạch, trên khắp cánh đồng bà con nông dân lại nhộn nhịp rẽ lúa đặt bầu. Nhiều năm nay bà con áp dụng máy móc vào làm đất, đánh luống... nên giảm được ngày công lao động, năng cao hiệu suất canh tác. Dưa lê là cây trồng chủ lực của người dân trong thôn, mang lại thu nhập chính cho nhiều gia đình, vì thế bà con phấn khởi chủ động mở rộng diện tích. Vụ hè thu năm 2021, toàn xã Tây Đô gieo trồng 118ha dưa lê cùng với một số diện tích trồng dưa hồng, dưa gang, dưa hấu xen giữa 2 vụ lúa cho thu

nhập 18,52 tỷ đồng, là vụ sản xuất đạt giá trị cao nhất từ trước đến nay. Trước đây, nông dân trong xã chủ yếu gieo trồng theo phương pháp truyền thống nên năng suất và chất lượng kém. Những năm trở lại đây, bà con được chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, đưa máy móc vào sản xuất, nhờ đó hạn chế sâu hại tấn công, giảm bệnh héo xanh góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hàng năm giá trị sản xuất từ dưa lê chiếm 40% giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn xã. Để tạo bước đột phá về giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, UBND xã tiếp tục vận động nhân dân mở rộng diện tích, quy gọn vùng trồng các cây chủ lực thị trường cần với khối lượng hàng hóa lớn, bảo đảm sự liên kết hài hòa giữa sản xuất lúa và cây màu hè thu. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi chú trọng đầu tư hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng để thuận lợi cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất cây màu hè; chỉ đạo HTX DVNN chủ động liên kết với các công ty bao tiêu sản phẩm giúp bà con được mùa, được giá.

Trên những thửa ruộng xanh mướt của dưa lê là những giọt mồ hôi của người nông dân đang cần mẫn chăm sóc cho từng thửa ruộng của mình. Tin rằng, với sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm của người dân, vụ dưa lê năm nay ở Tây Đô sẽ đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

THANH THỦY

Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng nước do nhà máy cung cấp và rất hài lòng về dịch vụ, thái độ phục vụ, tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, công nhân Xí nghiệp - đó là những nhận xét của đa số người dân thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) về Xí nghiệp nước Quỳnh Côi (Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình).

Nhiều người dân ở thị trấn Quỳnh Côi cho biết, từ khi nhà máy nâng công suất xử lý và đầu tư mới hệ thống truyền dẫn nước bà con không phải sử dụng bơm để hút nước lên tầng cao và lúc nào cũng có nước sạch sử dụng, không còn tình trạng thiếu nước như trước. Ông Phạm Thanh Tùng, tổ dân phố số 5, thị trấn Quỳnh Côi chia sẻ: Gia đình tôi mỗi tháng sử dụng gần 20m³ nước sạch. Máy bơm trước, do áp lực nước yếu và nhà máy bơm nước không thường xuyên, để có nước sử dụng tôi phải xây bể chứa ngầm và dùng máy bơm lên bốn nước trên nóc tầng ba. Nhưng 3 năm trở lại đây, sau khi Xí nghiệp nước Quỳnh Côi sửa lại đường ống, nâng công suất xử lý và cấp nước 24/24 giờ thì gia đình không cần dùng máy bơm nữa, mỗi tháng tiết kiệm được gần chục số điện.

Xí nghiệp nước Quỳnh Côi ban đầu xây dựng chỉ có công suất 1.000m³/ngày đêm. Do nhu cầu sử dụng nước sạch của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn ngày càng tăng, năm 2019 Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình quyết định đầu tư nâng công suất xử lý cho xí nghiệp lên 2.500m³/ngày đêm. Để bảo đảm chất lượng nước, Công ty đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ xử lý lọc tuần hoàn. Ông Nguyễn Văn Điện, Giám đốc Xí nghiệp nước Quỳnh Côi khẳng định: Với hệ thống lắng lamen, lọc cát thạch anh và nhất là hệ thống trọn khí khử sắt lọc tuần hoàn công nghệ Đức, chúng tôi tin nhà máy có công nghệ xử lý nước sạch từ nguồn nước ngầm hiện đại

XÍ NGHIỆP NƯỚC QUỲNH CÔI Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

nhất Thái Bình hiện nay. Sau 3 năm vận hành, qua kiểm nghiệm đánh giá chất lượng nước do Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu, xét nghiệm, tất cả các chỉ số hóa, lý nước đầu ra cung cấp cho khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế quy định và được công khai cho người tiêu dùng. Với 3 lán cải tạo, nâng cấp, đến nay toàn bộ hệ thống hơn 70km đường ống trực chính, đường ống dịch vụ cấp nước của Xí nghiệp đã được chuẩn hóa đáp ứng lưu lượng và áp lực bơm nước từ 2kg/m³ trở lên. Thêm vào đó, đội ngũ công nhân của Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, dò tìm bằng máy siêu âm kịp thời phát hiện những sự cố nứt, vỡ, rò rỉ nước trên đường ống vừa giảm tỷ lệ thất thoát nước vừa ngăn chặn ô nhiễm xâm nhập vào nguồn nước cung cấp tới khách hàng. Xí nghiệp nước Quỳnh Côi hiện đang cấp nước

sạch cho 2.060 khách hàng, trong đó có 62 cơ quan, doanh nghiệp, trường học, trạm trại, bệnh viện, còn lại là hộ dân trên địa bàn thị trấn Quỳnh Côi với tổng sản lượng tiêu thụ bình quân gần 40.000m³/tháng. Không chỉ duy trì cấp nước ổn định, an toàn, Xí nghiệp còn tổ chức các dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng như thông báo số lượng nước tiêu thụ, lịch tạm ngưng cấp nước do không có điện hoặc xảy ra sự cố đường ống, cấp hóa đơn điện tử, thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, lắp đặt, sửa chữa hệ thống nước sạch sau đồng hồ nước cho khách hàng. Anh Trần Xuân Toàn, công nhân Xí nghiệp nước Quỳnh Côi cho biết: Ngoài duy trì hoạt động sản xuất tại nhà máy, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường ống và chốt số đồng hồ nước, anh em công nhân chúng tôi còn tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp mỗi khi họ cần từ việc thiết kế hệ

thống đến đầu nối đường ống, thiết bị sử dụng nước... Bất kể lúc nào xảy ra sự cố hỏng hóc mà người dân gọi điện thông báo là anh em công nhân trong kịp trực sẵn sàng đến giúp đỡ bà con.

Nói về kế hoạch phát triển của Xí nghiệp trong thời gian tới, Giám đốc Nguyễn Văn Điện cho biết sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước từ 20% hiện nay xuống còn 15 - 10% nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận sản xuất, kinh doanh. Cùng với rà soát lại địa bàn, phát triển nguồn khách hàng mới phát huy tối đa năng lực sản xuất, Xí nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công nhân; trước mắt tập trung bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng góp phần không ngừng làm hài lòng khách hàng.

KHẮC ĐUẤN



Xí nghiệp nước Quỳnh Côi duy trì cấp nước 24/24 giờ cho khách hàng.